

คุณดวงออนไลน์

(31 มีนาคม 2560)

โดย ชรรมาธิปติ

ดวงชะตาที่ต้องต่อสู้ ชีวิตมีอุปสรรคมาก

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาหนี้เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า ก๊ก เกิดวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2524 เวลา 09.05 น. กรุงเทพฯ เพศหญิง

ก่อนจะตอบคำถามคุณก๊ก ผมขอแสดงความยินดีกับ คุณCARTOON ที่เขียนถามมาจากประเทศเบลเยียมว่า หางานไม่ได้มานานแล้วหลังจากย้ายมาจากอเมริกา ซึ่งผมได้ตอบไปเมื่อวันที่ 11 มีนาคม นี้ว่า

“เรื่องงานที่คุณทุกข์ใจว่าหายากนั้น คิดว่าก่อนหน้าวันเกิดของคุณคือวันที่ 22 กรกฎาคมนี้ น่าจะมีข่าวดี แต่คุณอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องงาน คือ ต้องทำงานที่ไม่ใช่สายตรงที่คุณร่ำเรียนมา หรือ อาจจะต่ำกว่าวิชาที่คุณร่ำเรียนมา ก็ต้องทำใจรับไว้ก่อนครับ”

เมื่อวันพุธ ที่ 22 มีนาคม ผมได้รับอีเมลล์จากคุณ CARTOON แจ้งข่าวดีมาว่า ได้งานแล้ว และจะได้เริ่มทำงานเดือนหน้า

“ Thank you for horoscope reading in Naewna on March 11. Just want to let you know that I got a job offer kaa and I will start next month. Wish you healthy and wealthy naa kaa”.

ก็ขอให้คุณ CARTOON โชคดีนะครับ

คำถามแรกของคุณก๊ก เราสองคนเป็นคู่กันหรือไม่ จะอยู่ด้วยกันไปตลอดมั๊ยคะ (มีลูกด้วยกัน 1 คน) ดวงของผู้ชายเกิดวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 เวลา 02.00 น. กาญจนบุรี

อันที่จริง คำถามว่า เราสองคนเป็นคู่กันหรือไม่ จะอยู่ด้วยกันไปตลอดหรือไม่ นั้น ควรจะเป็นคำถามเมื่อหลายปีก่อน ก่อนที่คุณกับสามีจะตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันจนกระทั่งมีลูกด้วยกัน 1 คน ตามที่คุณเล่ามา

การแต่งงาน ไม่ว่าจะพิธีกรรมหรือไม่ก็ตาม ก็คือการที่ชายหญิงคู่หนึ่ง ตกปลงใจที่จะร่วมทุกข์ ร่วมสุขกัน เป็นไม้เท้าค้ำยันของกันและกัน ในยามที่อีกฝ่ายหนึ่งประสบปัญหาหอรุมเร้า หรือ ในยามเผ่าชรา และ ยามเจ็บป่วย

การได้มาประสบพบเจอ ได้ร่วมชีวิตกันนั้น ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นเรื่องของบุญวาสนา และ เวนกรรม ตามคำพูดที่ว่า

มีบุญก็มา หมควาสนาก็ไป

แต่การใช้ชีวิตร่วมกัน บางคู่ก็เป็นคู่บุญ ในขณะที่บางคู่ก็เป็นคู่กรรม แต่ไม่ว่าจะเป็นคู่บุญ หรือ คู่กรรม ก็ล้วนต้องมีการกระทบกระทั่ง ขัดแย้งกันเป็นของธรรมดา

จะว่าไป ทั้งคุณ และ สามิของคุณล้วนมีจุดอ่อนในเรื่องชีวิตคู่ ดังนั้น การใช้ชีวิตร่วมกันจึงต้องระมัดระวัง ถ้อยทีถ้อยระวังความรู้สึกของอีกฝ่ายให้มากที่สุด ก่อนที่จะพูดอะไร หรือ ทำอะไรออกไป

เพราะสิ่งที่ต้องระวังในเรื่องผลกระทบ หากคุณจะแยกทางกันก็คือ ลูกของคุณ ซึ่งมีจุดเสี่ยงบนดวงชะตาของคุณอยู่ด้วย ต้องคิดให้ถี่ถ้วนรอบคอบนะครับ

ที่จะต้องเตือนก็คือ ช่วงครึ่งปีแรกของปีพ.ศ. 2562 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเดือนเมษายนครับ ที่มีจุดเสี่ยงอย่างมากในเรื่องชีวิตคู่

คำถามที่สอง กำลังจะเปิดร้านขายข้าวเหนียวมะม่วง และ ข้าวเหนียวทุเรียน จะเริ่มงานวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2560 กิจการจะไปได้ดี เจริญรุ่งเรือง ถูกโฉลกมั๊ยคะ

คุณมาถูกทางแล้วละครับ ที่ค้าขายเรื่องของกิน และ อาหาร หากจะให้ดี ผมขอแนะนำให้ลองหาอะไรที่เป็นลักษณะโบราณๆแบบไทยๆ เข้ามาผสมผสานกับศิลปะมาเป็นจุดขายให้แตกต่างจากแม่ค้าอื่นๆก็น่าจะดีนะครับ

ผมดูแล้ว ในช่วงในปีนี้นั้นจนถึงวันเกิดของคุณ น่าจะไปได้ครับ ขอให้โชคดี

คำถามสุดท้าย อนาคตเราสองคน จะมีบ้าน มีรถ และมีฐานะดีขึ้นมั๊ยคะ

คิดว่าพอมีทางนะครับ แต่ว่าจะช้าหน่อย และต้องผ่านอุปสรรคสักหน่อย ข้อสำคัญก็คือ ต้องพยายามอย่าให้สามีใช้เงินเก่งนัก หรือ อย่าไปลงทุนหุ้นส่วนกับใครนะครับ จะไม่เป็นผลกับคุณ

จำไว้ว่า ชีวิตของคุณจะต้องอดทน และขยันเท่านั้น ถึงจะประสบความสำเร็จ

คุณน่าจะแจ้งมาด้วยว่า ร้านข้าวเหนียวของคุณเปิดขายที่ไหน จะได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณก็ ช่วยต่กบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ ทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด
เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน

